



สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท)
THAI AMATEUR WEIGHTLIFTING ASSOCIATION (TAWA)

ห้อง 2 ชั้น 20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
20th Floor, Chaleamprakit Building 286 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkok 10240 THAILAND
Tel. (66) 2170-9461 Fax. (66) 2170-9462 <http://www.TAWA.or.th> Email : tawa@tawa.or.th

ประกาศสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕
ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙)
(แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน)

ตามที่ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ได้ให้ความเห็นชอบในมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เร่งดำเนินการตามมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ของมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน รวมทั้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ปฏิบัติตาม มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) แก่ผู้ร่วมกิจกรรมกีฬาต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ และเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จึงให้นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและ กิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก (แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน) ในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ดังนี้

๑. นักกีฬา ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ประจำทีม ผู้ตัดสิน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด - ๑๙ ชนิดซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , แอสตราเซนกา (AstraZeneca) , โมเดนา (Moderna) และวัคซีนแบบไขว้ให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดครบ ๒ เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อยกว่า ๑๔ วัน

๒. ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนทั้งที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด - ๑๙ จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - ๑๙ ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ วิธีการ ATK (Antigen Test Kit) มาจากนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเอกสารรับรองการตรวจจากหน่วยงานสาธารณสุข โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางถึง

๓. สโมสรส่งรายชื่อผู้เดินทางทั้งหมดพร้อมทั้งวันเข้าที่พักไปยังฝ่ายจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬา ยกน้ำหนักฯ ก่อนเดินทาง ๑๔ วันเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ฝ่ายจัดการแข่งขันจัดเตรียมที่พัก และประสานงานไปยังจังหวัดอุบลราชธานี ในการอำนวยความสะดวกให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ระหว่างที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี

๔. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำการตรวจหาเชื้อโควิด - ๑๙ ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ วิธีการ ATK (Antigen Test Kit) จำนวน 2 ครั้ง ในห้วงเวลาการจัดการแข่งขัน ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด - ๑๙ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้แยกกัก รักษาผู้ติดเชื้อ ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และ กรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด - ๑๙ มากกว่าร้อยละ ๑๐ ให้ใช้มาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมเฉพาะ (Bubble and Seal) ตามเกณฑ์ที่กำหนด และให้มี ผู้จัดการด้านโควิด - ๑๙ (COVID - ๑๙ Manager) เป็นผู้ควบคุมและกำกับดูแล คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามมาตรการและคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี

๕. แสดงเอกสารหลักฐานข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเมื่อเดินทางมาถึงที่พักจังหวัดอุบลราชธานี

๖. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ การแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก (แบบไม่มีผู้ชมในสนามแข่งขัน) และมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่

D - Distancing	=	เว้นระยะห่างระหว่างกัน
M - Mask Wearing	=	สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัยเสมอ
H - Hand Washing	=	ล้างมือบ่อยๆ
T - Temperature	=	ตรวจวัดอุณหภูมิ
T - Testing	=	ตรวจหาเชื้อโควิด - ๑๙
A - Application	=	ติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ

๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือมาตรการกรณีบุคคลกระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจมีโทษ ตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณสุขหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

(๓)

๘. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จะต้องสังเกตติดตามอาการตนเอง (Self-monitoring) ตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรคหากพบอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยโควิด - ๑๙ ให้แจ้งแก่ ผู้จัดการด้านโควิด - ๑๙
(COVID - ๑๙ Manager) โดยด่วน

๙. นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จะต้องเข้ากักตัวเฝ้าระวังเมื่อเดินทางกลับไปถึงสโมสรต้นสังกัด
ตามมาตรการของรัฐบาล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายปรัชญา กิรตินันท์)

นายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

สำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ (สนท)

โทร. ๐-๒๑๗๐-๙๔๖๑ มือถือ ๐๘-๖๓๓๔-๙๑๐๘ โทรสาร ๐-๒๑๗๐-๙๔๖๒

Internet website: www.tawa.or.th, E-mail: tawa@tawa.or.th